

Sử đẹp nhà tuyển dụng báo đậu pv rồi lại không nhận

À em là ứng viên đạt phỏng vấn và vào vị trí an vị trí b này của công ty vào ngày bao nhiêu bao nhiêu này, em đã nhận được thông báo của công ty đúng không ạ? Về việc hoãn lịch nhận việc đó, ví dụ như thế đúng không ạ? Và em rất là cảm thông với công ty, bởi vì đó là tình hình khó khăn chung của tất cả các công ty ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới đó. Em hoàn toàn cảm thông được và rất là mong muốn cái dịch, tình hình dịch bệnh này. Nó sẽ sớm qua đi để công ty có thể đi vào hoạt động bình thường. Mọi lĩnh vực đời sống cũng như vậy đúng không ạ? Ở tiếp theo đây là ý thứ nhất nhé.

Ý thứ 2 là bạn nói rằng là gì? Em rất là mong muốn làm việc công ty, chính bởi thế, em đã chuyển chỗ trọ đến gần công ty này hoặc là gì? Em đã nghỉ việc ở công ty cũ đang làm này hoặc là gì? Em đã chia tay người yêu này để về làm công ty này cho nó đỡ bận tâm này đó, vân vân, vân vân và rất là nhiều các lý do khác để các bạn đưa ra để các bạn để lát nữa đông sẽ nói ý nghĩa đúng không ạ?

Ờ cái ý thứ 3 nữa là gì? Chính bởi vậy, em rất là mong muốn sau khi tình hình đã ổn định hơn. Sẽ sớm nhận được thông tin ở tốt từ công ty là gì để em có thể sớm nhận việc công ty các bạn đưa ra 3 lý do đấy giúp cho đông và gần biển đông là như thế, thứ nhất là gì? Thứ nhất, đưa ra cái lý do đưa ra cái cảm thông đầu tiên để mình là gì ạ? Mình là một người hiểu biết, người hiểu chuyện đúng không? Người hiểu chuyện trong cái vấn đề này chứ mình không phải là như những người kia mà động cái là quay ra là chửi đổng với mọi vấn đề này thế kia để hiểu được đây là cái vấn đề trong lĩnh vực toàn cầu chứ nó không phải là cá nhân là của công ty nào đó. Đúng không ạ? Thì do đó là chúng ta rất là cảm thông và thể hiện cái sự hiểu biết.

Chúng ta cái sự thông cảm, chia sẻ của chúng ta, cái thứ 2 nữa đó là gì? Nói về vấn đề là chuyển chỗ trọ này hay là nghỉ công ty kia để chúng tỏ rằng là gì? Mình đang thực sự rất là mong muốn làm việc công ty đó đó và cái thứ và tiếp theo nữa là để cho họ phải có cái cảm thấy có trách nhiệm với chúng ta, đặc biệt trong tình huống của như của bạn nữ, đó là gì? Bạn ấy đang nghỉ việc ở công ty đang làm rồi đúng không ạ? Nghỉ việc để mà gì ạ? Chấp nhận làm việc công ty của họ với mức lương thấp hơn. Trong cái tình huống này mà không ai muốn thay đổi công việc một chút nào để cho họ cảm thấy là họ cần phải có trách nhiệm đặc biệt với người này. Sau

khi mà tình hình dịch bệnh được ấy tốt hơn và cái thứ 3 nữa là gì, chúng ta mong muốn là công ty sẽ kết nối lại với chúng ta sau cái thời gian mà thì tình hình dịch bệnh nó lắng xuống để thể hiện một lần nữa cái nguyện vọng, mong muốn và luôn luôn theo dõi sát các cái thông tin của công ty như vậy thì theo đông như vậy. Theo đông như vậy thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều cho các bạn ạ. Ừ có sẽ có một số bạn sẽ đưa ra cái ý kiến của mình, nhưng mà lát nữa thì chúng ta sẽ đưa sau nhé. Bởi vì thời điểm này đông nói thì đông sẽ không trả lời các bạn ngay được như vậy thì chúng ta sẽ thể hiện cái sự chuyên nghiệp của mình hơn, rất là nhiều đúng không ạ? Đây là những cái bạn mà đã đi làm mà lại mất công việc, còn những cái bạn mà mới phỏng vấn trúng tuyển thì chúng ta cũng phải thông cảm thôi bởi thời điểm này là cái thời điểm mà dongshin thống kê cho các bạn một chút đó là gì? Hàng triệu người trên toàn thế giới trên trường nói là gì, ở Việt Nam đâu thất nghiệp? Rất nhiều các công ty phá sản phải đóng cửa, lấy ví dụ như một anh bạn của đông chẳng hạn cũng có gửi cv ứng tuyển vào cơ Việt Nam, nhưng sau đó thì anh ấy phỏng vấn trúng tuyển công ty khác làm rất là OK. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau là gì? Ảnh hưởng của dịch bệnh và công ty đó là cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên nghỉ việc rất là buồn, đây là gì? Sự ảnh hưởng chung của cái căn bệnh này thôi đúng không ạ? Theo thống kê như ngày mùng 7 tháng tư năm 2020 thì ở báo thanh niên có biết là gì, có khoảng 30 tư nghìn 900 doanh nghiệp đóng cửa. Và khoảng 2.000.002 triệu lao động mất việc, các bạn 2 triệu lao động mất việc hiện nay, đơn cử như là cái công ty của của vợ đông cũng thế, trong thời gian gần đây nhất thì là chuẩn bị là gì? À chuẩn bị là làm việc luân phiên đó, chuẩn bị làm việc luân phiên và lương có thể là chỉ hưởng 50% thôi, chẳng hạn, hoặc là các cái công ty, doanh nghiệp kết nối, hợp tác bạn hàng làm ăn ấy, họ đã cho nghỉ nghỉ việc nhân viên rồi và thực tế ở trong cái tình huống này. Thì không có cái luật lao động nào có thể can thiệp được. Các bạn đây là gì? Đây là cái việc này nằm ngoài tầm kiểm soát rồi bắt buộc các cái doanh nghiệp phải cắt giảm về nhân sự, giãn k. Và đây là còn may mắn là chưa nói đến công ty về về phá sản đó đúng không ạ? Do đó thì đông có lời khuyên dành cho các bạn như thế này, chúng ta sẽ ở các cái 2 nhóm cơ bản nhất định, nhóm thứ nhất, đó là những người mới ra trường hoặc là dễ tưa, chưa tìm được việc làm mới thất nghiệp mà chưa tìm được việc làm mới thì chúng ta hãy tranh thủ thời gian này. Đúng không? Học hỏi thêm nâng cao kiến thức, kỹ năng, ví dụ như là tìm hiểu thêm về viết cv, phỏng vấn các cái kiến thức về chuyên ngành để phát huy cái sở trường của mình, tìm ra cái yêu, niềm yêu thích đam mê của mình như thế nào để chuẩn bị sắp tới này rất là khó khăn, rất là nhiều người tìm việc đó thì chúng ta có thể là gì, cạnh tranh với những đối thủ khác được tốt hơn để chúng ta có những buổi phỏng vấn được tốt hơn để chúng ta sớm

có việc làm trong tương lai chứ chúng ta đừng có ngồi mà lướt zalo facebook này nọ ấy, ngồi than thở là gì, ngày nào cũng ăn với ngủ ngủ với ăn thôi đúng không ạ? Thì rất là buồn đó nên là gì? Chúng ta cần phải thay đổi ra một cái động thái khác có nghĩa là gì thời gian này? Là cái thời gian mà chúng ta chuẩn bị cho các cái cuộc phỏng vấn và thậm chí nói gọi là gì? Ví von vui vui là thập tự chinh trong tương lai, đó là chinh phục các cái nhà tuyển dụng hoặc là gì hạ gục các đối thủ khác trong tương lai để tìm kiếm cơ hội việc làm. Sau cái căn bệnh sad covid 2 này và nói thật, các bạn là gì? Chưa ai dám khẳng định là bao giờ, sẽ bao giờ nó kết thúc cả? Nó rất là nguy hiểm và thậm chí bây giờ theo thông tin mới nhất là gì, nó còn lây lan sang cả hổ rồi nữa, các bạn hổ thú rồi rất là nguy hiểm đúng không ạ? Do đó thì chúng ta cần phải chuẩn bị và dành tặng cho các bạn một câu. Nói 2 câu 2 câu này thì nó cũng khá tương đương với nhau. Thứ nhất, đó là gì? Không chuẩn bị là chuẩn bị cho thất bại, cái thứ 2 là gì? Thất bại thất bại trong chuẩn bị là gì? Là chuẩn bị thất bại là chắc chắn là các bạn sẽ thất bại. Do đó, cái khâu chuẩn bị chúng ta cực kỳ quan trọng. Thời điểm này là thời điểm mà chúng ta cần phải tích trữ củi để chuẩn bị đốt ở cái thời điểm sắp tới. Đây là những bạn mà điển chưa tìm kiếm được việc làm, thế còn những người mà đang làm việc thì sao? Hiện nay, nếu như bạn vẫn còn được làm việc, công ty vẫn trả lương cho bạn. Dù là 100% hay 50% hay một phần nào đó thì đúng ạ. Bạn hãy cảm ơn ông chủ, cảm ơn họ rất là nhiều đi bởi vì họ đang phải ngày đêm suy nghĩ rất là nhiều các bạn ạ, rất là nhiều đấy, làm thế nào để ổn định tình hình sản xuất, kinh doanh để làm sao duy trì được bao nhiêu cái miệng ăn nhỉ? Nói thẳng như vậy, các bạn nhớ của tất cả các nhân viên của công ty đúng không ạ? Bạn thân nghiệp nhưng đó chỉ là ảnh hưởng đến cái miệng ăn của bạn thôi, gia đình của bạn thôi, họ phá sản, họ còn ảnh hưởng rất là nhiều cái khối gia tài của họ, đặc biệt là gì? Rất nhiều cán bộ, công nhân viên đang mong mỗi chờ chờ đợi ở họ đúng không? Do đó thì hãy cảm ơn ông chủ. Hãy cảm ơn những người làm chủ và dì cố gắng làm việc hết sức và hy vọng điều tốt đẹp hơn trong tương lai. Đó là cái câu nói mà sếp cổ đông đã chia sẻ trong cái buổi hôm trước là gì? Đừng bao giờ mất hy vọng, hãy cố gắng làm việc hết sức và hy vọng chờ đợi những điều tốt đẹp hơn trong tương lai chứ đừng có than vãn là giờ này tôi phải làm thêm việc như thế này rồi, phải thế nọ phải thế kia. Các bạn có việc làm ở thời điểm này là. Là cực kỳ tuyệt vời hơn, rất là nhiều người khác hay là các bạn muốn biến mình trở thành những người mà phải đến xếp hàng ở các cây atm, gạo hay chờ những cái suất mà người ta phát từ thiện kia. Nói thật, các bạn nó không được bao lâu đâu. Nếu như Việt Nam kiểm soát tốt và tình hình dịch bệnh tốt hơn trong thời gian tới thì còn OK chứ còn không ai có nhiều gạo để cho các bạn suốt ngày mà các bạn ra đó để xếp hàng đâu chắc chắn không có các bạn ạ đó. Do đó

thì. Do đó, các bạn hãy trân trọng những gì công việc của mình đang có ở thời điểm này. Hãy làm tốt nhất cái công việc của mình và đừng bao giờ thôi. Hy vọng đừng bao giờ gặp nghề. Đừng bao giờ đứng núi này mà trông núi khác. Nói thật, các bạn ở thời điểm này là các bạn làm như thế là hết sức sai lầm. Nhớ lưu ý giúp đồng là đừng có nghỉ việc hay đừng có cái gì cả đúng không ạ? Hãy làm tốt nhất công việc của mình ở thời điểm hiện tại như này thì đây là cái lời khuyên dành cho các bạn.